

สวัสดิ์พี่น้องวัดเซนต์หลุยส์ที่รักทุกท่าน

ชาววิบบ่นพึมพำ ไม่เห็นด้วยกับพระเยซูเจ้าที่ตรัสว่า **“เราเป็นปังซึ่งลงมาจากสวรรค์”** เขาพูดกันว่า **“คนคนนี้ไม่ใช่เยซูบุตรของโยเซฟหรือ** เรา รู้จักทั้งบิดาและมารดาของเขาดี แล้วเขาพูดได้อย่างไรว่า เราลงมาจากสวรรค์”

ธรรมประเพณีทุกยุคสมัยบอกเราว่า ไม่มีรายละเอียดใดเลยในพระคัมภีร์ที่ไร้ประโยชน์หรือไร้ความหมาย ถ้าประชาชนที่เป็นผู้ฟังคำเทศน์สอนจากพระเยซูเจ้าเป็นกลุ่มแรกยังบ่นพึมพำเมื่อได้ยินพระองค์ตรัสถึงศีลมหาสนิท ความจริงข้อนี้ย่อมเป็นบทเรียนสอนใจเราได้ **มนุษย์ปฏิเสธธรรมล้าลึกข้อสำคัญในความเชื่อของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว** ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ที่เยาวชนและผู้ใหญ่อจำนวนมากในวันนี้เลิกไปร่วมพิธีมิสซา ภาวะนี้เริ่มต้นตั้งแต่ยุคของพระเยซูเจ้าแล้ว ตั้งแต่พระองค์ทรงเทศน์สอน!

เราต้องยอมรับด้วยความถ่อมตนว่า สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงยืนยันนั้นเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อ เราไม่ควรตัดสินใจว่า **ผู้ที่ไม่เชื่อเป็นบุคคลที่ผิดปกติเพราะพวกเขาเพียงแต่คิดตามหลักเหตุผล** ถึงเวลาแล้วที่เราจะยอมรับว่าความเชื่อของเรามีความพิเศษอย่างไร และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลดคุณค่าของความเชื่อของเราให้เป็นเพียงความเชื่อที่เกิดจากความคิดตามหลักเหตุผล **“เราเป็นปังที่ลงมาจากสวรรค์”** ประโยคนี้ไร้สาระที่สุด เมื่อออกมาจากปากของช่างไม้ผู้ต่ำต้อยคนหนึ่ง ที่มาจากหมู่บ้านใกล้เคียส และหลายคนกลุ่มผู้ฟังก็รู้จักบิดามารดา และญาติพี่น้องของเขา พระเยซูเจ้าทรงแสดงปฏิกิริยาอย่างไรในวันนั้น และพระองค์ทรงแสดงปฏิกิริยาอย่างไรในวันนี้ต่อการปฏิเสธปังที่ลงมาจากสวรรค์ **“และปังที่เราจะให้นี้ คือเนื้อของเรา เพื่อให้โลกมีชีวิต”**

แม้เป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่พระพรแห่งชีวิตของพระเจ้ากลายเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า ยิ่งใหญ่แต่ซ่อนเร้น บัดนี้ประสาทสัมผัสของเราสามารถสัมผัสกับความรักของพระเจ้าได้ เพราะความรักของพระเจ้านี้คือพระเยซูเจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขน **ความรักของพระเจ้า** คือ พระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าผู้ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา **ความรักของพระเจ้า** พுகกับเราไม่เพียงผ่านทางคำพูด แต่ผ่านทางกรกระทำอีกด้วย กล่าวคือ ในการประทานเนื้อหนังของพระองค์การประทานพระกายของพระองค์ **“ที่มอบเพื่อเรา”** และเป็นเครื่องหมายของความรักอันสมบูรณ์ ขอให้เรารับพระวาจาของพระเจ้าผู้ประทานเนื้อของพระองค์ และกลายเป็นชีวิตของเรา...